

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๖๒๐๕๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
เรียน รัฐ-กค., กษ., ทส., มท., ปธ.กพม.
อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๑๖๐๕
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้ขอให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) [บจธ.] เป็นอันยุบเลิกเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน หรือเมื่อพ้นวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเสนอขอจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและยั่งยืน เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประกอบกับใกล้ครบกำหนดวันยุบเลิก บจธ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ บจธ. เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างทั่วถึงและได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและยั่งยืน จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการดำเนินการของ บจธ. ออกไปอีก ๓ ปี ตามร่างพระราชกฤษฎีกาที่ บจธ. เสนอในครั้งนี้ โดยให้แก้ไขวันใช้บังคับของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จาก “ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เป็น “ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป” อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กพม. อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินความคุ้มค่าของ บจธ. จึงเห็นควรให้ บจธ. ส่งผลการพิจารณาของ กพม. ดังกล่าวไปประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ในชั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้แก้ไขวันใช้บังคับของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จาก “ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เป็น “ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป” และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ส่งผลการพิจารณารายงานการประเมินความคุ้มค่าของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนไปประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดำเนินการต่อไปได้

/จึงเรียน ...

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกา
ในเรื่องนี้ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สาวิตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th